

การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของฝ่ายข้าราชการในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ ๓๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของฝ่ายข้าราชการในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ ๓๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ ๓๐ (The 30th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF) โดยที่ประชุมได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ๑) ประธานรัฐสภาให้การเห็นชอบจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว ๒) การเห็นชอบในหลักการจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องการสนับสนุนข้าราชการที่เป็นนักเรียนทุนเข้าร่วมปฏิบัติการกิจด้านสภารัตถะในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ๓) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจะดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ ให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน และ ๔) รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลียังไม่แจ้งกำหนดการและรายละเอียดของการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๙ ให้ประเทศสมาชิกทราบ โดยที่ประชุมพิจารณาว่าหากยังไม่ได้รับทราบกำหนดการที่ชัดเจนจากรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นควรให้รัฐสภาไทยมีหนังสือถึงประธานการประชุม APPF เพื่อแจ้งข้อกังวลของไทย ด้านงบประมาณและการสิ้นสุดวาระของสภาผู้แทนราษฎรของไทยต่อการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี APPF ครั้งที่ ๓๐ ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) การจัดทำหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเกาหลี เพื่อสอบถามข้อมูลและกำหนดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๙
- ๒) การปรับแก้ไขระยะเวลาในแผนการดำเนินการในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี APPF ครั้งที่ ๓๐ ภายหลังจากทราบกำหนดการจัดประชุมประจำปี APPF ครั้งที่ ๒๙ แล้ว
- ๓) มอบหมายให้สำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนดำเนินการของคณะอนุกรรมการในสำนักงานที่รับผิดชอบ และทบทวนร่างประมาณการค่าใช้จ่ายหรือแผนงาน โดยนำข้อกังวลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมในรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการพิจารณาด้วย
- ๔) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำข้อมูลตารางกิจกรรมและงบประมาณที่ต้องใช้ในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งแผนการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐
- ๕) เลื่อนการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ จำนวน ๒ โครงการออกไปก่อน โดยให้คำนึงถึงประกาศและนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และความปลอดภัยของบุคลากรประกอบการพิจารณาจัดโครงการ

๖) สำนักประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเตรียมการเรื่องการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการเป็นเจ้าภาพประชุมดังกล่าวล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมจริง

๗) เพิ่มผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนราชการจากสำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางในร่างคำสั่งคณะกรรมการ อำนวยการจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ และ

๘) เห็นชอบตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ จำนวน ๓ แบบ โดยให้นำเรื่องการพิจารณาตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ การประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบปัญหาในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภา ระหว่างประเทศที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบให้นำข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีรัฐสภา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐

